



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมา
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (งานเลขานุการ) จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (งาน
เลขานุการ) จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และความ
เหมาะสมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการช่วย
ปฏิบัติการ (งานเลขานุการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สสปท. อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
ชั้น ๒ เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

๓. วิธีการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมาถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อนเริ่มการสอบ ๓๐ นาที

๕. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๖. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น มาแสดงตนในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในการ
เข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด เว้นแต่มีหลักฐาน
อื่นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจริง

๗. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รวมทั้งจะต้อง
เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกรายใด ซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
กับการคัดเลือก จะต้องถูกตัดสิทธิในการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

กำหนดการและสถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (งานเลขานุการ)
วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สสปท. ชั้น ๒ อาคารกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น ๒ เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (งานเลขานุการ) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	กำหนดการสัมภาษณ์
๑	นางสาวธัญชนก นิยมเวช	เวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐ น. (ลำดับการเข้าสัมภาษณ์ จะเป็นไป ตามลำดับตามการลงทะเบียน)
๒	นางสาวอรทัย สอนบุญชู	
๓	นางสาวศศิธร เสียงตั้ง	
๔	นางสาวพรพิรุณ ทรุ่นนุพันธ์	